



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ)  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารการเงินและสินทรัพย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารการเงินและสินทรัพย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารการเงินและสินทรัพย์ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และประกาศรายละเอียดในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารการเงินและสินทรัพย์ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทราบ ดังนี้

๑. ก่อนดำเนินการคัดเลือกในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ หากปรากฏภายหลังว่าผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือกตามข้อ ๑ รายใด เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะเพิกถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ และจะประกาศรายชื่อในบัญชีรายละเอียดผู้ขาดคุณสมบัติ

๒. รับรายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ น.

**แนวปฏิบัติในการเข้าสอบ**

๑. นำบัตรประจำตัวสอบผู้สมัครคัดเลือกและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่หน่วยงานราชการออกให้ แสดงต่อกรรมการ

๒. การแต่งกายสุภาพ สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการเข้ารับการคัดเลือก

ทั้งนี้ หากตรวจสอบภายหลัง พบว่าผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ผู้ผ่านการคัดเลือกสรรรายนั้น จะไม่ได้รับการพิจารณาจ้างหรือถูกยกเลิกการจ้างทันที โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิทยา อรุณแสงฉาน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ)  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารการเงินและสินทรัพย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  
(แนบท้ายประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕)

ที่	เลขประจำตัวผู้สอบ	ชื่อ - สกุล	วัน เวลา สถานที่ สอบ	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นายกฤษฎา แจ่มทิม	เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา สมุทรปราการ รายงานตัวเวลา ๐๘.๓๐ เริ่มประเมินเวลา ๐๙.๐๐	